

Số: 2340/TB-SYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của BS.CK2.Nguyễn Hoài Nam – Phó giám đốc Sở Y tế tại buổi họp về việc cấp số công bố mỹ phẩm của Sở Y tế

Ngày 17 tháng 04 năm 2020, tại Hội trường A-T4G, Phó Giám đốc Sở Y tế BS.CK2.Nguyễn Hoài Nam đã chủ trì buổi họp về việc cấp số công bố mỹ phẩm của Sở Y tế trong thời gian qua. Tham dự cuộc họp có: Trưởng, phó phòng Quản lý dịch vụ Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Phó chánh Thanh tra Sở.

Sau khi nghe đại diện Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế báo cáo một số nội dung liên quan đến việc cấp, giải quyết “Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm” và ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, BS.CK2.Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau:

- Đề nghị Lãnh đạo Phòng Quản lý dịch vụ Y tế chấn chỉnh việc cấp số công bố sản phẩm mỹ phẩm phải theo đúng hướng dẫn và quy định pháp luật. Trong đó, lưu ý việc đặt tên sản phẩm đề nghị công bố phải nêu rõ “tính năng thứ nhất” rồi mới được nêu “tính năng thứ hai: khử trùng, khử khuẩn, kháng khuẩn...”; không được sử dụng các cụm từ “diệt khuẩn, diệt virus ...” trong nội dung đề nghị công bố và quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. Phòng Quản lý dịch vụ Y tế phải chủ động rà soát đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số công bố nếu phát hiện nội dung đã được cấp số công bố chưa phù hợp thì tổ chức mời làm việc; đề nghị cá nhân, tổ chức liên quan chỉnh sửa theo đúng quy định pháp luật.

- Đề nghị Phòng Nghiệp vụ Dược thẩm định kỹ trong việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm mỹ phẩm do cá nhân, tổ chức có liên quan đề nghị xác nhận. Khi phát hiện các sản phẩm yêu cầu xác nhận quảng cáo có nội dung công bố chưa phù hợp với quy định thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức liên quan chỉnh sửa phù hợp theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị phòng Quản lý dịch vụ Y tế liên hệ cá nhân, tổ chức đã được cấp số công bố thực hiện công bố phù hợp quy định pháp luật.

- Đề nghị Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế cấp phiếu công bố. Trong quá trình kiểm tra phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Đồng thời, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở tuyên truyền, vận động các đơn vị chấp hành theo đúng quy định pháp luật về sản xuất, công bố và quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm.

Văn phòng Sở Y tế thông báo nội dung kết luận của BS.CK2.Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGD Sở Y tế;
- Các phòng chức năng Sở;
- Lưu: VT,VPS,TTN.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Huỳnh Mai